

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-1691
E-mail : member@gpbf.or.th | www.gpbf.or.th

ฉบับที่ 01/03/2554

วันที่ 1 มีนาคม 2554

กบข.จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมจัดโครงการ“กบข.ฝึกอบบรมอาชีพ” ฟรีให้แก่สมาชิก

กบข. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ สสว . จัดโครงการ “กบข.ฝึกอบบรมอาชีพ ” แก่สมาชิก กบข.ฟรี ในงาน Thailand SMEs Expo ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคมนี้ ระดม 36 หลักสูตรฝึกอบบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กบข. หวังสร้างช่องทางเพิ่มรายได้- สร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ในอนาคต พร้อมเล็งจัดโครงการ กบข. ฝึกอาชีพ 5 ภูมิภาคต่อเนื่อง เริ่มที่ภาคเหนือ จ . เชียงใหม่ ตามเสียงเรียกร้องจากสมาชิกทั่วประเทศ

ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือกับ กบข. จัดโครงการ “กบข.ฝึกอบบรมอาชีพ ” โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านอาหารและงานฝีมือจัดอบบรมหลักสูตรอาชีพกว่า 36 หลักสูตรให้แก่สมาชิก กบข. พร้อมอำนวยความสะดวกพื้นที่การฝึกอบบรมในงาน Thailand SMEs Expo ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อจัดอบบรมอาชีพแก่สมาชิก กบข. ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2554 ณ บริเวณฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ ภายในงาน Thailand SMEs Expo จะมีโซนให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลธุรกิจสำหรับการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรอีกด้วย

“โครงการ“กบข.ฝึกอบบรมอาชีพ”ครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่ดี ช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการสมาชิก กบข. มีรายได้เพิ่มขึ้น และถือเป็นการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคตอีกด้วย”ดร.วิฑูรย์กล่าว

นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย เลขานุการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ สสว . ในการจัดโครงการ “กบข.ฝึกอบบรมอาชีพ” ซึ่งถือเป็น 1 ในนโยบายสวัสดิการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการสมาชิก กบข. มีอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับงานประจำ หรือมีอาชีพรองรับเมื่อเกษียณ

สำหรับหลักสูตรอาหารนั้น กบข.ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหาร และ โรงเรียนครัววันดี ซึ่งถือเป็นสถาบันฝึกสอนผู้ปรุงอาหารที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศส่งอาจารย์มาฝึกสอน พร้อมแนะนำช่องทางการตลาด ส่วนหลักสูตรงานฝีมือ กบข. ได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนส่งวิทยากรผู้ชำนาญการมาร่วมอบรม เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ป๊อปปิ้งฝรั่งเศสของ อาจา รัตน์น้อย กตภรณ์ พิบูลธรรมนนท์ เป็นต้น โดยวิทยากรผู้สอนจะเป็นผู้แนะนำตลาดที่รองรับงานประดิษฐ์ของสมาชิก หรือฝากจำหน่ายผ่านทางวิทยากรก็ได้เช่นกัน

“โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพครั้งนี้ น่าจะช่วยให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้เสริมดังที่ กบข. ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ เพราะในแต่ละหลักสูตร อาชีพนั้น กบข. เน้นอาชีพที่เรียนรู้เร็ว ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ รายได้ดี และมีตลาดรองรับ ผู้ฝึกสอนจะแนะนำช่องทางการตลาด งานบางประเภทก็มีตลาดรองรับอยู่แล้ว เช่น ดอกยิปโซฝรั่งเศส ส่วนใหญ่จะส่งออกนอกประเทศ หรือดอกไม้โปรยทาน ซึ่งมีความต้องการของตลาดรองรับอยู่มาก”นางสาวโสภณวดีกล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี ท่วมท้น สมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 720 ราย กบข. จึงเตรียมที่จะจัดโครงการ กบข. ฝึกอาชีพ 5 ภูมิภาค เพื่อให้ข้าราชการสมาชิก ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยเช่นกัน สำหรับโครงการ กบข. ฝึกอาชีพ 5 ภูมิภาคนั้นจะเริ่มต้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูมิภาคแรกระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2554 สนใจโทร 1179 กต 6

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ .กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ .ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 480,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256